

Lt 5106

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BUI THI NGÀ

B

**NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI**

THƯ VIỆN
ĐẠI HỌC QUỐC DÂN
HÀ NỘI

Chuyên ngành : Kinh tế, quản lý và KHH KTQD
(Kinh tế Du lịch)

Mã số : 5.02.05

Lt 5106

**TÓM TẮT
LUẬN AN PHỔ TIÊN SĨ KHOA HỌC KINH TẾ**

HÀ NỘI - 1996

**CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI**

Người hướng dẫn khoa học :

- 1- PGS-PTS Nguyễn Văn Thương : Chủ nhiệm khoa Du lịch-
Marketing Đại học Kinh tế quốc dân
- 2- PTS Nguyễn Văn Đính : Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Du lịch
Đại học Kinh tế quốc dân.

Người nhận xét thứ nhất :

Người nhận xét thứ hai :

Đại diện cơ quan nhận xét :

Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước
hợp tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân vào hồi giờ..... ngày.....
tháng.... năm 199

Có thể tìm luận án tại

Thư viện Quốc gia
Thư viện Trường Đại học Kinh tế quốc dân

LỜI MỞ ĐẦU

1- Lý do chọn đề tài :

Từ năm 1990 đến nay, hoạt động của Du lịch Hà Nội bắt đầu khởi sắc, đạt được sự tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên kết quả này chưa đáp ứng với yêu cầu, chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng vốn có của Thủ đô có bề dày ngàn năm lịch sử.

Đề du lịch Hà Nội hòa nhập với sự phát triển của du lịch thế giới và vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, ngành Du lịch Hà Nội cần thiết phải phát triển ở tầm cao hơn, nên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thập kỷ tới.

Đó là sự cần thiết khách quan, sự đòi hỏi cấp thiết và cũng là lý do chọn đề tài : "Những giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội".

2- Tình hình nghiên cứu đề tài :

Với mong muốn Du lịch Thủ đô phát triển, từ trước tới nay đã có một số nhà khoa học viết một số bài và một số công trình nghiên cứu như đề tài : "Khảo sát đánh giá mạng lưới kinh doanh du lịch và khả năng phát triển trên địa bàn Hà Nội" và đề tài "Định hướng phát triển du lịch khu văn hóa quốc gia, giải trí, khu di tích văn hóa trên địa bàn Thủ đô". Các công trình nói trên chưa đặt cho mình yêu cầu và phạm vi nghiên cứu toàn diện, chỉ đi sâu đánh giá và kiến nghị một số phương diện cụ thể như chủ đề đã nêu.

3- Mục đích và nhiệm vụ của luận án.

Trên cơ sở phân tích thực trạng kinh doanh và khả năng phát triển du lịch để đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nhanh hơn và hiệu quả hơn ngành Du lịch trên địa bàn Hà Nội .

Luận án có các nhiệm vụ sau :

- Trình bày rõ quan điểm ,lý luận phát triển Du lịch trên địa bàn Hà Nội.

- Đánh giá tương đối cụ thể các tiềm năng phát triển Du lịch Thủ đô.

- Phân tích tương đối có hệ thống thực trạng kinh doanh du lịch mấy năm qua.

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nhanh hơn và hiệu quả hơn du lịch Thủ đô Hà Nội.

4- Phương pháp nghiên cứu :

Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống , phương pháp thống kê ...

5- Điểm phát triển mới của luận án :

- Luận án đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện tài nguyên du lịch ở Thủ đô kể cả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên xã hội khi phức hợp gắn bó với nhau thành các nguồn lực có thể huy động vào sự tăng trưởng cho ngành du lịch.

- Nêu ra những luận cứ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định mục tiêu các quan điểm và những giải pháp đồng bộ hy vọng trong vòng 10-15 năm tới ngành du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

6- Kết cấu của luận án :

Tên luận án : "Những giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội".

Ngoài mở đầu và kết luận luận án được cấu trúc thành ba chương với 120 trang, 21 biểu bảng, 42 đầu mục tham khảo.

Chương I : Du lịch Hà nội - Sự cần thiết và khả năng phát triển.

Chương II: Thực trạng của Du lịch Hà nội.

Chương III : Những định hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành du lịch Hà nội trong thời gian tới.

Chương I

DU LỊCH HÀ NỘI - SỰ CẦN THIẾT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN

I- VAI TRÒ CỦA DU LỊCH HÀ NỘI TRONG SU NGHIỆP PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI.

1- Đầu tư để phát triển du lịch phù hợp với xu thế của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Tìm hiểu từ nguồn tài liệu của tổ chức du lịch thế giới cho thấy : trong thời kỳ từ 1980-1990 tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của du lịch là 9,6%, trong khi thương mại chỉ tăng 7,4%.

Trong năm 1994 lượt khách đi du lịch trên thế giới là 528,4 triệu, lượt người tăng 3% và thu nhập tăng 5,1% so với năm 1993.

Ở những nước đang phát triển kinh doanh du lịch là một trong những phương thức chủ yếu để thu ngoại tệ.

Trong những năm gần đây Đảng cộng sản Việt Nam rất coi trọng phát triển du lịch. Nghị quyết đại hội 6 của Đảng đã nêu rõ : "Nhanh chóng khai thác các điều kiện thuận lợi của đất nước để mở mang du

lich hàng nguồn vốn trong nước và hợp tác với nước ngoài". Đến Đại hội lần thứ VII của Đảng lại khẳng định một lần nữa phải phát triển du lịch vận tải hàng không, thông tin Bưu điện quốc tế và các hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ khác.

2- Du lịch Hà nội với việc thúc đẩy sự phát triển của cả nước và các ngành kinh tế ở Thủ đô.

Hà nội có nhiều khả năng phát triển du lịch và là trung tâm vùng du lịch Bắc bộ. Phát triển Du lịch-Hà nội sẽ là điều kiện thúc đẩy sự phát triển du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, là động lực quan trọng để phát triển nhanh kinh tế vùng tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Luận án chứng minh sự phát triển của Du lịch đã mở ra thị trường rộng lớn cho nông nghiệp ngoại thành, công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, vận tải hàng không, bưu điện v.v... Du lịch phát triển tăng nguồn thu ngoại tệ, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, đời sống của những người làm du lịch và phục vụ du lịch ngày càng được nâng cao.

3- Du lịch Hà Nội phát triển tăng thêm vẻ đẹp của Thủ đô và góp phần nâng cao đời sống văn hóa-xã hội.

Khi Du lịch phát triển thì ngoài các công sở, trường học sẽ hình thành thêm các tụ điểm dịch vụ, thương nghiệp, các làng du lịch, làng văn hóa camping sân golf, cụm nhà nghỉ ... Khi lượng khách du lịch tăng cao tất yếu phải phát triển thêm khách sạn có tiêu chuẩn quốc tế, các siêu thị, cao ốc ở cả nội thành và 5 cửa ô tăng thêm vẻ kiêu diễm và góp phần nâng cao đời sống văn hóa-xã hội.

II- NHUNG TIEM NANG VA LOI THE DE PHAT TRIEN DU LICH HA NOI

1- Tiem nang ve dieu kien tu nhien :

Ha noi co suc thu hut khach nho o vi tri tu nhien thuan loi. Phia Bac va phia Tay la vung doi nui thap. O Sóc Sơn và Ba Vì có một số rừng nguyên sinh. Ở đây có thể tổ chức du lịch leo núi, săn bắn, du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, nghỉ cuối tuần.

Ha noi co nhieu nhanh song nho va nhieu hồ gần với những huyen thoai hap dẫn có thể phát triển du thuyền, lướt ván, bơi lội, thể thao ...

Là giao điểm của các trục giao thông lớn của miền Bắc và cả nước đã tạo cho Hà Nội khả năng giao lưu thuận lợi mà các tỉnh không thể có. Hà Nội nổi lên như một đầu cầu đề mơ đầu và kết thúc một chuyến du lịch lý thú cho mọi du khách-

2- Nhung ưu thế về vật chất kỹ thuật :

Trừ hai ngành khai thác khoáng sản và hải sản, hầu như tất cả các ngành công nghiệp khác đều có mặt tại Thủ đô với hơn 300 doanh nghiệp Nhà nước, 13.000 doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh.

Sự phát triển của công nghiệp một mặt cung cấp hàng hóa có chất lượng cho du khách, mặt khác làm tăng nhu cầu nhà nghỉ, khách sạn, tham quan và các dịch vụ khác, nhất là đối với các nhà kinh doanh nước ngoài vào Hà Nội để hợp tác sản xuất - kinh doanh.

Ha noi lai co nhung thực ăn, đồ uống hấp dẫn do nông nghiệp và thủ công sản xuất, chế biến. Đối với khách du lịch Âu - Tây, thì thực

án đô nông của Hà Nội rất thu hút vì họ đã nhâm chán với loại thực phẩm qua chế biến công nghiệp.

3- Hệ thống vật thể văn hóa với sự phát triển của du lịch Hà Nội.

Hệ thống vật thể văn hóa ở Hà Nội đa dạng và phong phú bao gồm :

3.1- Di tích :

Mật độ di tích của Hà Nội thuộc loại cao nhất nước (42,8 di tích/100 km² trong khi trung bình cả nước là 2,2 di tích/100 km²).

Di tích kiến trúc cơ bản gồm : Đình, lăng, đền, chùa, miếu, nhà thờ ...

Nhiều di tích nổi tiếng về sự tích lịch sử, đặc điểm kiến trúc và cách bài trí.

3.2- Khu phố cổ Hà Nội.

Sự hấp dẫn của khu phố cổ chính là sự duyên dáng, thanh tú của đường nét kiến trúc, sự bình dị về quy mô, không vươn chiếm chiều cao, tạo thành tổng thể kiến trúc đẹp.

3.3- Các quần thể kiến trúc cận đại và đương đại.

Nhưng công trình kiến trúc này được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Hà Nội có đến 319 công trình kiến trúc lớn nhỏ thuộc loại này. Đây là những công trình có giá trị kiến tạo bổ mắt đô thị, là sản phẩm của sự hòa nhập lối kiến trúc Tây phương và Á Đông. Cùng với những công trình kiến trúc bề thế đương đại với các di tích kiến trúc cơ bản cạnh nhau khác hợp thành bộ sưu tập quý giá trong kho tàng văn hóa và có giá trị lớn với kinh doanh du lịch.

4- Văn hóa nghệ thuật và lối sống nhân văn.

Lễ hội dân gian hội đủ 3 tính chất : tính chất lịch sử, tính chất giải trí, tính chất tín ngưỡng. Lễ hội là loại hình du lịch văn hóa hấp dẫn. Đã có gần 100 phương xã khôi phục lễ hội dân gian. Có lễ hội tầm vóc quốc gia, lễ hội có sức thu hút khách trong nước, Việt kiều và du khách nước ngoài.

Các hình thức nghệ thuật cổ truyền, những phố nghề, làng nghề truyền thống là một tiềm năng nếu khai thác tốt vừa cho kinh doanh du lịch vừa đạt được yêu cầu giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc.

Hà nội có 32 trường Đại học, 34 trường trung học, 112 Viện nghiên cứu. Đây là lợi thế về nhu cầu hợp tác khoa học kỹ thuật hơn hẳn các tỉnh khác.

5- Những ưu thế về vị trí trung tâm chính trị :

Hà nội là nơi đặt trụ sở của các cơ quan đầu não các ngành. Các đoàn công tác, các nhà doanh nghiệp ... muốn vào Việt Nam phải qua Hà nội thực hiện các thủ tục pháp lý. Hà nội có trên 100 sứ quán, các văn phòng đại diện cơ khu đông viên chức và người phục vụ. Hàng năm Hà nội cũng đón nhận hàng trăm đoàn khách từ các tỉnh về Thủ đô. Vì thế những nhu cầu về khách sạn, nhà hàng, các dịch vụ kèm theo trở nên ngày càng lớn và đa dạng.

Tất cả các tiềm năng tự nhiên và xã hội nói trên tạo cho Hà nội những lực lượng vật chất, tinh thần to lớn và mạnh mẽ trong sự nghiệp phát triển ngành du lịch.

Chương II

THỰC TRẠNG CỦA DU LỊCH HÀ NỘI

A- DU LỊCH HÀ NỘI THỜI KỲ 1989 TRỞ VỀ TRƯỚC.

Do những hạn chế về cơ sở vật chất và về nhân lực, ngành Du lịch chưa có điều kiện để mở rộng phạm vi hoạt động. Nội dung này đã được phân tích khái quát ở phần :

I- Một số tình hình chung.

II- Tình hình phát triển của Du lịch Hà Nội.

B- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH HÀ NỘI TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY.

I- NHỮNG QUAN ĐIỂM, CHU TRƯỞNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH.

Căn cứ vào các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Thành ủy, các Luật pháp hiện hành của Nhà nước cũng như các quyết định của Chính phủ, của UBND Thành phố, Luận án khái quát thành bốn vấn đề tâm lý mô quyết định sự phát triển của Du lịch Hà nội từ 1990 tới nay như sau :

1. Phát triển Du lịch là hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
2. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài để phát triển du lịch.
3. Phát triển mạnh du lịch quốc tế đồng thời chú trọng phát triển du lịch nội địa.
4. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các ngành, các cấp.

II- THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI.

I- Sự phát triển về hệ thống tổ chức kinh doanh.

Tốc độ phát triển các doanh nghiệp năm sau so với năm trước khá cao. Cụ thể là: Số lượng các doanh nghiệp 1991 tăng 31% so năm 1992 tăng 18,5%, 1993 tăng 48% 1994 tăng 35%. Tính đến năm 1994 Hà nội có 297 khách sạn và nhà khách với tổng số phòng là 4.458. Nhưng chỉ có 1 khách sạn đủ tiêu chuẩn 4 sao, còn lại từ 1 đến 3 sao. Đến năm 1994 khách sạn tự nhân chiếm 65% tổng số khách sạn toàn thành phố. Các nhà hàng, quán ăn tự nhân phát triển ồ ạt.

Thực tiễn kinh doanh khách sạn cho thấy:

- Các khách sạn có quy mô lớn với trình độ phục vụ cao thì công suất sử dụng buồng lên tới 95-96%.

- Các khách sạn qui mô vừa, chất lượng phòng ở và dịch vụ tốt có công suất sử dụng buồng từ 85-90%. Các khách sạn qui mô nhỏ, chất lượng phục vụ thấp, công suất sử dụng buồng khoảng 40-50%.

2- Cơ sở vật chất và đội ngũ lao động của ngành Du lịch Hà Nội.

Cho đến nay đã có 9.000 người làm việc trong ngành du lịch Hà nội. Trong đó có 6.000 người làm việc ở khách sạn, 2.000 người ở các Công ty lữ hành, 1.000 người làm việc ở các cơ sở liên doanh. Nhìn chung số cán bộ quản lý cơ sở kinh doanh làm việc đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường còn ít, sự hiểu biết về thị trường du lịch quốc tế chưa sâu. Số đông trình độ ngoại ngữ yếu.

Trình độ tay nghề của nhân viên còn thấp, sự hiểu biết tâm lý khách cũng như thái độ, phong cách phục vụ còn hạn chế.

3- Những điều kiện về giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng khác phục vụ cho kinh doanh du lịch.

Hệ thống cơ sở hạ tầng và vận tải là những yếu tố quan trọng trong việc tạo nên sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và tạo điều kiện để khai thác tốt hơn các tiềm năng cho kinh doanh du lịch về chiều rộng và chiều sâu.

Hiện nay ở Hà Nội có 19 câu hàng không nối với các quốc gia trên thế giới. Ngành hàng không đã chuyên chở 92% lượng khách quốc tế tới Việt Nam (trong đó Hãng hàng không Việt Nam chiếm 40%). Tuy nhiên việc mở các tuyến hàng không ở trong nước còn ở mức khiêm tốn.

Hệ thống đường bộ ở Hà Nội khá phát triển nên việc vận chuyển khách du lịch tương đối thuận lợi so với các tỉnh khác. Song nhiều tuyến đường chất lượng còn kém, chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng. Hệ thống năng lượng cung cấp cho sản xuất kinh doanh và đời sống có nhiều tiến bộ. Việc cung cấp năng lượng cho kinh doanh du lịch hiện nay là tương đối tốt.

Ở các cơ sở kinh doanh du lịch nước cũng được cung cấp tương đối tốt, song chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu cao của khách du lịch.

Hệ thống thông tin liên lạc phát triển nhanh về số lượng và chất lượng đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách ở các khách sạn loại lớn và trung bình. Tuy nhiên giá cước điện thoại rất cao so với nhiều nước trên thế giới.

4- Hiện trạng dòng khách.

Từ 1990 tới nay số lượng khách quốc tế đến Hà Nội năm sau tăng hơn năm trước.

Bieu 1 Số lượt khách quốc tế vào Hà Nội so với cả nước.

Năm	Cả nước	Hà Nội	Tỷ lệ khách vào Hà Nội so với cả nước (%)
1990	250.000	47.000	18,8
1991	300.000	60.000	20,0
1992	440.000	200.000	45,4
1993	670.000	250.000	37,3
1994	1.018.000	350.000	35
Dự kiến 1995	1.200.000	400.000	30,7

Số liệu trên cho thấy du khách vào Hà Nội hàng năm tăng cao và chiếm tỷ trọng đáng kể. Tuy nhiên số vốn tiềm năng và vị trí của du lịch Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh thì sự tăng trưởng đó chưa tương xứng.

Phân tích cơ cấu du khách quốc tế đến Hà Nội từ 1990 cho thấy : lượng khách du lịch thuần túy, du khách đi lễ không mua theo chương trình trọn gói, khách là sinh viên, thanh niên tăng lên. Khách du lịch là thương gia, đi theo đoàn, mua chọn gói có tỷ trọng giảm.

Nguyên nhân là do công tác tiếp thị còn yếu, tuyên truyền quảng cáo ra nước ngoài chưa tốt. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp lữ hành và khách sạn chưa chặt chẽ, doanh nghiệp lữ hành phát triển chậm và nhỏ, chất lượng sản phẩm du lịch thấp, giá cao, môi trường du lịch chưa tốt.

Do tăng trưởng về kinh tế, đời sống của nhân dân được cải thiện nên số lượng khách du lịch nội địa hàng năm tăng. Tốc độ tăng của du

khách nội địa cho Hà Nội hàng năm chiếm từ 4,2% đến 4,6% số vốn trong số khách du lịch nội địa trong cả nước.

Tác tổ chức các chuyến đi hầu hết là công đoàn cơ sở tổ chức, khách đi lẻ chưa nhiều. Các doanh nghiệp du lịch chưa có sự phối hợp với các cơ quan, các địa phương để khai thác nguồn khách. Vì vậy số khách do ngành du lịch trực tiếp khai thác chỉ có khoảng 12%.

Số đông du khách đến Hà Nội đều thăm Lăng, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngoài ra họ đến thăm Ngọc Sơn, Văn Miếu, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng lịch sử và xem mua Rời nước.

Những năm gần đây doanh thu từ du lịch văn hóa đã chiếm 16% trong tổng doanh thu của du lịch Hà Nội.

Tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn Hà Nội rất lớn. Song do các di tích và công trình văn hóa chưa được bảo vệ tốt, chưa kết hợp tốt tài nguyên văn hóa và tài nguyên thiên nhiên, nên các tiềm năng đó chưa chưa trở thành điều kiện để phát triển du lịch.

5- Du lịch văn hóa ở Thủ đô - Kết quả và hiện trạng.

Du lịch văn hóa vừa là sự chuyển hóa của giá trị văn hóa thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, vừa góp phần tạo thêm ý thức nhân văn cho các thế hệ. Năm 1994 có khoảng 110.000 lượt khách tham quan các di tích lịch sử văn hóa chiếm khoảng 30% tổng số khách quốc tế đến Hà Nội. Các lễ hội cũng là những điểm có khả năng thu hút khách. Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan du lịch văn hóa chưa phát triển đúng mức.

6- Vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Thủ đô.

Một lý do quan trọng nhất làm cho du lịch Hà Nội phát triển với tốc độ cao trong mấy năm qua là sự đổi mới các cơ chế quản lý du lịch. Những lợi ích trong các hình thức đầu tư và sự đồng thuận, thuận tiện và an toàn trong các doanh nghiệp. Những bước tiến về sự tập trung tại doanh nghiệp du lịch, gọi vốn đầu tư của nước ngoài, từ bỏ các mẫu thuẫn của kinh doanh khách sạn và nhà hàng. Tiêu chuẩn hóa khách sạn là những quyết định đúng đắn của thành phố trong lĩnh vực quản lý Nhà nước đối với kinh doanh du lịch.

Tuy nhiên, việc xây dựng qui hoạch tổng thể và chi tiết cho du lịch Hà Nội còn chậm, nên các khách sạn mini và nhà hàng gia đình và không phù hợp với quy hoạch đầu tư và xây dựng lớn. Việc kiểm tra kiểm soát chưa tốt. Việc tạo lập mối quan hệ giữa các ngành liên ngành chậm và ít có hiệu lực. Có nhiều công việc giữa quản lý ngành và quản lý theo lãnh thổ còn mâu thuẫn.

Nếu các tồn tại này được khắc phục nhanh hơn thì du lịch Hà Nội sẽ phát triển với tốc độ cao hơn, vững chắc hơn.

7- Hiệu quả hoạt động kinh doanh :

Kết quả kinh doanh được thể hiện ở biểu 2.

Biểu 2 : Doanh thu về du lịch của cả nước và của Hà Nội.

Năm	Doanh thu cả nước		Doanh thu của Hà Nội	
	Đồng VN	Trong đó : USD	Đồng VN	Trong đó : USD
1990	650 tỷ	29 triệu USD	80 tỷ	3,5 triệu USD
1991	800 tỷ	35 triệu USD	95 tỷ	4,3 triệu USD
1992	1.350 tỷ	70 triệu USD	130 tỷ	6 triệu USD
1993	2.500 tỷ	12 triệu USD	445 tỷ	15 triệu USD
1994	4.000 tỷ	210 triệu USD	500 tỷ	20 triệu USD

Cố biểu trên kết quả chỉ mới tính cho các doanh nghiệp quốc doanh. Du khách đến Hà Nội in ở tại các khách sạn tư nhân và các

khoan thu tư lệ phi Visa, sân bay, tiền chi trả cho vận tải nội thành, tiền mua sắm hàng hóa ... chưa thống kê được .

Tuy doanh thu và mức nộp ngân sách của các doanh nghiệp du lịch còn khiêm tốn nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm rất cao. Điều quan trọng hơn là trong những năm qua du lịch là một trong những ngành quan trọng để thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu của Thủ đô.

III- NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH DOANH DU LỊCH HÀ NỘI.

1- Thị trường du lịch chưa được mở rộng, sản phẩm du lịch chưa phong phú, độc đáo và mang bản sắc dân tộc .

Sở dĩ có tình hình trên là do kinh doanh lữ hành chưa được coi trọng nên các doanh nghiệp lữ hành nhỏ bé và phát triển chậm. Tuyên truyền quảng cáo cho du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Nội nói riêng trên trường quốc tế còn yếu. Trình độ quản lý doanh nghiệp chưa cao. Du lịch văn hóa chưa được coi trọng. Có hiện tượng kinh doanh chạy theo thị hiếu và mode tạm thời.

2- Mạng lưới kinh doanh du lịch chậm được sắp xếp

Nguyên nhân trên đã dẫn tới tình trạng phát triển lộn xộn, môi trường bị phá hủy. Bộ máy quản lý nhiều tầng nấc trung gian nên kém hiệu quả. Việc quy hoạch trên hành chậm, kỷ cương luật pháp chưa nghiêm, kiểm tra kiểm soát yếu cũng là yếu tố quan trọng của tình hình trên.

3- Những tồn tại trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho kinh doanh du lịch.

Một mặt do nhận thức chưa đầy đủ về du lịch và kinh doanh du lịch, mặt khác chưa có qui hoạch tổng thể và chi tiết nên chưa có sự đầu tư thích đáng cho ngành du lịch Thủ đô.

4- Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển.

Do chưa coi trọng việc đào tạo, kinh phí dành cho đào tạo qua ít. Việc sử dụng lao động còn tùy tiện, những người có trình độ khá, tay nghề cao chưa được ưu tiên trong sử dụng và bố trí công tác.

5- Những tồn tại về chính sách, luật pháp để quản lý vĩ mô đối với ngành du lịch .

Do chưa có văn bản pháp luật về du lịch nên đã có tình trạng phát triển và hoạt động vô tổ chức, không đảm bảo tính chất chính trị và nhân văn của du lịch.

Chương III

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI.

I- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010.

1- Những quan điểm chung :

Quan điểm 1 : Phát triển du lịch Hà nội đặt trong mối quan hệ hữu cơ với việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả kinh tế - xã hội lớn.

Quan điểm 2 : Khai thác triệt để lợi thế so sánh của Hà nội, tạo sản phẩm độc đáo, hấp dẫn mang đậm nét bản sắc dân tộc, chú trọng sản phẩm du lịch có chất lượng cao.

Quan điểm 3 : Đa dạng hóa các thành phần kinh doanh du lịch, tăng cường đầu tư cho doanh nghiệp quốc doanh, đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Quan điểm 4 : Phát triển du lịch gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Quan điểm 5 : Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm du lịch cả vùng Bắc Bộ và là một trung tâm du lịch lớn của cả nước.

2- Mục tiêu phát triển ngành du lịch Hà Nội từ nay đến năm 2010 :

Mục tiêu chung là phát triển ngành du lịch Thủ đô đến năm 2000 thành một ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2005-2010 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Mục tiêu cụ thể là :

- Thiết lập các tuyến du lịch với các điểm du lịch lân cận và với nước ngoài.
- Xây dựng sản phẩm đặc trưng cho du lịch Hà Nội.
- Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và công nghệ khách sạn với trình độ cao.
- Nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, phấn đấu rút ngắn khoảng cách giữa du lịch Hà Nội với một số Thủ đô ở các nước Đông Nam Á đang phát triển.

Mục tiêu trên được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ sau đây :

a/ Tạo sản phẩm du lịch Hà Nội hấp dẫn, độc đáo :

- Khai thác những tình hoa, những giá trị độc đáo của văn hóa Thủ đô phục vụ du lịch tham quan, nghỉ ngơi, sưu tập lịch sử, văn hóa, kiến trúc, lễ hội, các làng nghề truyền thống.

- Tạo sản phẩm du lịch chuyên đề thỏa mãn các nhu cầu của từng loại khách như bồi dưỡng sức khỏe nghỉ cuối tuần, du lịch hội nghị.

- Phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Nam Hà, Hòa Bình, Vĩnh Phú, Thái Nguyên, Sơn Tây thiết lập các tuyến du lịch đã ngoài để thỏa mãn nhu cầu khách nội địa, số người nước ngoài làm việc thường xuyên tại Hà Nội và du khách các loại.

- Phát triển du lịch vui chơi, du lịch thể thao ở sông hồ và các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố.

b) Từng bước hiện đại hóa các cơ sở vật chất và kỹ thuật, đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao.

- Du lịch phát triển đòi hỏi phải nâng cao chất lượng các trang thiết bị kỹ thuật cũng như trình độ phục vụ. Sự cần thiết phải có hệ thống khách sạn hiện đại, nhưng đó chỉ là một bộ phận. Xây dựng khách sạn đồng thời phải bảo vệ, tôn tạo, nâng cấp các tài nguyên du lịch như các di tích, khu phố cổ, vườn hoa, công viên và các cảnh quan thiên nhiên khác.

- Đầu tư mua sắm các phương tiện vận tải tốt hơn, đảm bảo việc di chuyển thuận lợi cho du khách trong thành phố và từ thành phố đi các tỉnh theo các tuyến du lịch.

- Dự kiến trong thời kỳ 1995-2000 mỗi năm bình quân có thêm 3000 lao động làm việc trong ngành du lịch Thủ đô. Số lao động này

cần có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững, am hiểu kinh doanh du lịch, thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết lịch sử và văn hóa dân tộc.

II- NHỮNG CHAI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH THỦ ĐỒ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI.

1- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của cả nước, xây dựng quy hoạch cụ thể cho ngành du lịch Hà nội.

- Xác định rõ các trung tâm du lịch và vùng phụ cận. Trong đó Hồ Tây là trung tâm du lịch Thủ đô, nối với các quan thể khác và phát triển một số điểm du lịch vùng ngoại thành với các phụ cận.

- Quy định cụ thể các tiêu chuẩn cho từng loại doanh nghiệp du lịch làm căn cứ đề ra biện pháp quản lý thích đáng.

- Quy hoạch về hệ thống kết cấu hạ tầng.

- Tổ chức phối hợp giữa du lịch Hà nội với các tỉnh xung quanh tạo nên các tuyến du lịch phong phú, hấp dẫn thỏa mãn các yêu cầu của khách.

2- Tiếp tục đổi mới quản lý Nhà nước về du lịch, xây dựng và hoàn thiện các chính sách đối với phát triển du lịch Hà nội.

Việc đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý và chính sách cần thiết theo mấy nguyên tắc sau đây :

- Phân biệt rõ chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước với chức năng kinh doanh của các doanh nghiệp. Sở du lịch quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Hà Nội .

- Tiêu chuẩn hóa cán bộ, đội ngũ đại hoa bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực chỉ đạo và hiệu hành thu hợp với yêu cầu và tính chất của ngành kinh tế du lịch.

- Thiết lập tốt mối quan hệ với các sở, các cơ quan có đơn vị kinh doanh, bảo đảm sự giám sát, kiểm tra việc thực hiện các qui định về an ninh an toàn xã hội, chấp hành đúng các chế độ tài chính Nhà nước đã ban hành.

- Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc trong ngành du lịch.

3- Đổi mới quan điểm đầu tư, mở rộng khả năng thu hút nguồn vốn trong nước và quốc tế. -

- Du lịch Thủ đô cần có mức đầu tư cao tương đương với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore để tiếp nhận khách quốc tế và đủ sức cạnh tranh với các nước lân cận.

- Đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực lữ hành để liên doanh liên kết với các lữ hành lớn trên thế giới như các hãng của Mỹ, Pháp, Đức, Hồng Kông, Singapore.

- Đầu tư vào các tuyến du lịch văn hóa, vui chơi giải trí để khuyến khích tạo thêm các tuyến du lịch mới.

- Lựa chọn các điểm du lịch lớn tập trung đầu tư với các dịch vụ hấp dẫn đạt chất lượng cao. -

Để mở rộng khả năng thu hút vốn đầu tư, cần xem xét lại chính sách và giá thuê đất, đơn giá hoa việc cấp giấy phép đầu tư, tranh nhưng thu tức rơm ra không cần thiết, giải quyết nhanh và dứt điểm

việc xét duyệt thiết kế kiến trúc, việc giải phóng mặt bằng, tăng thêm sự an tâm cho các nhà đầu tư.

4- Sắp xếp lại mạng lưới doanh nghiệp.

Lưu ý an nhân mạnh tư tưởng sắp xếp lại cơ sở kinh doanh theo hướng công nghệ cao và hiện đại hóa, lấy quốc doanh làm chủ đạo, nghiên cứu mô hình Tổng Công ty du lịch Hà Nội và đưa ra các kiến nghị sau đây :

- Nên giao các doanh nghiệp du lịch Trung ương về cho địa phương quản lý theo lãnh thổ. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có trên 50% doanh thu về buống của các Sở, Quận, những nhà cho người nước ngoài thuê, cũng đề nghị chuyển về Sở du lịch quản lý thống nhất - Với những doanh nghiệp cơ quy mô nhỏ không đủ điều kiện hiện đại hóa thực hiện cổ phần hóa để chuyển sang sở hữu khác.

- Tổ chức các loại hình theo hướng chuyên môn hóa : như doanh nghiệp lữ hành vừa hoạt động môi giới vừa cung cấp dịch vụ hướng dẫn, tăng cường thêm loại biệt thự và căn hộ cho thuê cho kinh doanh lưu trú, tổ chức doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển gồm các loại hình vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. Tổ chức thêm doanh nghiệp thông tin quảng cáo, tư vấn du lịch và các doanh nghiệp chuyên doanh các hoạt động vui chơi, giải trí thể thao, các cơ sở sản xuất và kinh doanh lưu niệm.

Tiên tới thành lập các tổ hợp, tập đoàn kinh doanh du lịch, kinh doanh đa dạng trong tương lai.

5- Tổ chức tốt công tác khai thác thị trường khách các tuyến du lịch trong, ngoài nước, nâng cao chất lượng marketing du lịch, tổ chức các cơ quan đại diện du lịch ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu và khả năng thực tế.

Chu trọng hoạt động marketing ở các công ty, hàng lữ hành, các khách sạn nhà hàng.

Trong kinh doanh du lịch, lữ hành có vai trò quan trọng và cũng là khâu cơ yếu của du lịch Hà Nội. Cần có sự phối hợp với các cơ quan các địa phương để tổ chức tốt các chương trình du lịch.

Chu trọng công tác nghiên cứu thị trường, tuyên truyền quảng cáo, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế.

Hoan thiên và đồng bộ hóa các quy định có liên quan đến tổ chức du lịch lữ hành để đưa lĩnh vực này vào hoạt động có nề nếp.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành thành lập các văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở nước ngoài để thực hiện tốt việc thu hút khách.

6- Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành, tiêu chuẩn hóa dần đội ngũ cán bộ, nhân viên, thực hiện giáo dục du lịch toàn dân.

Nội dung giải pháp này bao gồm việc đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện có bằng nhiều hình thức chính quy và không chính quy, dài hạn và ngắn hạn. Luận án kiến nghị các nội dung đào tạo vừa cơ bản, vừa thiết thực cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên với các khâu phục vụ khác nhau có đủ kiến thức học vấn để nâng cao tay nghề và cơ trình độ theo kịp trao lưu của thời đại. Thực hiện giáo dục du lịch toàn dân.

KẾT LUẬN

1- Luận án đã thực hiện được các công việc :

- Luận án làm rõ những cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc phát triển ngành du lịch của Thủ đô Hà nội, trước hết là trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2010

- Thông qua việc phân tích vị trí và vai trò của ngành Du lịch Hà nội trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và trong đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô, đồng thời đánh giá ưu thế về tiềm năng trong việc phát triển du lịch Hà nội, luận án khẳng định ngành du lịch Hà nội cần được phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của Thủ đô, tạo tiền đề để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thập kỷ tới, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác, góp phần xây dựng Thủ đô - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch của cả nước.

- Luận án phân tích quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Hà nội. Trên cơ sở nhìn nhận khái quát sự phát triển của Thủ đô Hà nội và quá trình hình thành ngành du lịch Thủ đô, luận án đã tiến hành đánh giá thực trạng và hiệu quả kinh doanh du lịch ở Thủ đô Hà nội, cụ thể là thời kỳ từ 1990 đến nay. Luận án không những phân tích lưu lượng khách quốc tế và nội địa đến Hà nội, đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu nộp ngân sách cho Nhà nước, luận án còn đánh giá hiện trạng các cơ sở lưu trú - khách sạn, lực lượng lao động ngành du lịch Thủ đô cũng như đánh giá kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho kinh doanh du lịch Hà

noi, phân tích thực trạng tổ chức và quản lý ngành du lịch trên địa bàn Thủ đô.

- Luận án đã nêu rõ những vấn đề tồn tại phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học cho việc phát triển kinh doanh du lịch ở Thủ đô Hà Nội. Điều đó thể hiện ở thị trường du lịch chưa được mở rộng, sản phẩm du lịch chưa phong phú, mạng lưới kinh doanh du lịch chưa được sắp xếp, việc đầu tư xây dựng khách sạn và cơ sở lưu trú chưa phù hợp, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân chưa được quan tâm đúng mức. Đây chính là những điểm mấu chốt cần được giải quyết để phát triển ngành du lịch Thủ đô trong thời gian tới.

2- Luận án đưa ra các kiến nghị sau :

- Kiến nghị về hệ quan điểm phát triển ngành du lịch Thủ đô Hà Nội bao gồm 5 quan điểm cơ bản liên quan hệ hữu cơ với nhau làm cơ sở cho sự thống nhất ý chí và hành động đối với các cấp và các đơn vị cơ sở trong ngành du lịch.

Luận án kiến nghị mục tiêu chung và các nhiệm vụ phát triển ngành du lịch Thủ đô từ nay đến năm 2010. Nhiệm vụ đó bao gồm việc tạo nên sản phẩm du lịch của Hà Nội hấp dẫn và độc đáo, mở rộng các dòng khách du lịch, tăng cường các dịch vụ cần thiết với chất lượng cao, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo người lao động có tay nghề cao.

- Luận án kiến nghị các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành du lịch Thủ đô trong thời gian tới bao gồm :

+ Giải pháp về quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, cần xây dựng quy hoạch cụ thể, chi tiết cho ngành du lịch Hà nội.

+ Giải pháp về kiên toan cơ quan quản lý Nhà nước về ngành du lịch Thủ đô, xây dựng và hoàn thiện các chính sách đối với việc phát triển ngành du lịch Thủ đô. Tăng cường kỷ cương trong hoạt động của ngành du lịch.

+ Giải pháp về xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành du lịch, mở rộng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài và vốn trong nước.

+ Giải pháp về sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà nội, điều chỉnh và tổ chức lại các doanh nghiệp quốc doanh, đẩy mạnh liên doanh với các hãng nước ngoài.

+ Giải pháp về tổ chức tốt công tác khai thác thị trường khách du lịch, tổ chức tốt các tuyến du lịch trong và ngoài nước, tổ chức nghiên cứu thi trường du lịch quốc tế, lập cơ quan đại diện du lịch ở nước ngoài.

+ Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần dân tộc vững vàng, tiêu chuẩn hoa dân đội ngũ cán bộ.

Các giải pháp nói trên mang tính đồng bộ và cần được triển khai với bước đi phù hợp trong thực tiễn.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÓ

LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN

1. Bùi Thị Nga - Văn hóa với kinh doanh du lịch. Tạp chí kinh tế và phát triển - Trường Đại học kinh tế quốc dân. Năm xuất bản : Tháng 5-6 năm 1994 ,số 1.
2. Bùi Thị Nga - Các thành phần kinh tế kinh doanh du lịch trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạp chí kinh tế và phát triển - Trường Đại học kinh tế quốc dân. Năm xuất bản : Tháng 7-8 năm 1994 ,số 2.
3. Bùi Thị Nga - Giải pháp thị trường và khách cho du lịch Việt Nam. Tạp chí thương nghiệp thị trường Việt Nam. Năm xuất bản : tháng 8/1994.
4. Bùi Thị Nga - Sự hình thành giá cả của sản phẩm du lịch. Tạp chí kinh tế và phát triển. Trường Đại học kinh tế quốc dân. Năm xuất bản : Tháng 9-10/1994. số 3.
5. Bùi Thị Nga - Dự báo phương hướng phát triển du lịch Hà nội những năm 1995-2000.
6. Bùi Thị Nga - Các giải pháp lớn để phát triển du lịch ở Hà nội. Sách Thương mại - Du lịch - Dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam. NXB Thống kê Hà nội 1994. Năm xuất bản : tháng 11/1994.
7. Bùi Thị Nga - Du lịch Hà nội trong nền nền kinh tế "mở". Tạp chí kinh tế và phát triển. Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Năm xuất bản : Tháng 12/1994 ,số 4.